



## พลเรือเอก ณ: อารีนิชา

นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๕ เลขประจำตัว ๕๒๗๒

รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๙

สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ



“.....แดงหน้าเงินฟางามเคียงคู่  
เลือดหมูคือสีในดวงมัลย์  
สามัคคีพร้อมพลีทุกด้าน  
จักรดาวคือบ้านของเรา ”

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ เกิดเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๙ ที่กรุงเทพฯ เป็นบุตรของ พลโท ประเทือง และ นางอร่าม อารีนิจ เมื่ออายุ ถึงเกณฑ์ได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนศรีวิกรม์ และโรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร (ปัจจุบันคือ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) และสามารถสอบเข้า ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ได้ตามเจตนาธรรมณ์ โดยเป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๕ ชั้น ๑ ตอน ๑๗ หมายเลขประจำตัว ๕๒๗๒ ใช้คำนำหน้าชื่อว่า นตท.ณะ อารีนิจ ได้อย่าง เต็มภาคภูมิ ซึ่งเหตุที่ นตท.ณะ เลือกที่จะเข้าศึกษา ในเหล่าทหารเรือ แทนที่จะเลือกเหล่าทหารบก ตามบิดา เป็นเพราะมองว่าทหารเรือเป็นเหล่าที่มีความ นอบน้อมถ่อมตน มีความเข้มแข็งแต่อ่อนโยน มีความเป็นสุภาพบุรุษอยู่ในตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องแต่งกาย และการได้ออกไปท่องในโลกรว้าง

มีโอกาสนิยมเมืองท่าต่างประเทศ นับได้ว่าเป็น แรงจูงใจที่สำคัญ โดยทางบิดาได้เปิดกว้างให้ บุตรชายทั้ง ๓ คน มีอิสระ โดยไม่ขีดเส้นกำหนดว่า ต้องเลือกเหล่าใด ให้เป็นไปตามความสมัครใจ

ชีวิตใหม่ในรั้วจักรดาว นับว่าเป็นสิ่งที่ แปลกใหม่ ไม่เพียง นตท.ณะ แต่รวมถึงนักเรียน เตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ ทุกนาย ทั้งการยืนแถวหน้า อาคารตัววาย โดยมีรุ่นพี่ที่เป็นนักเรียนบังคับบัญชา คอยสั่งการอยู่เบื้องหน้า การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจารีตประเพณีต่าง ๆ ที่ไม่เคยพบ อาทิ เวลาออก นอกโรงเรียนต้องติดกระดุมคอเสื้อ เวลาเดินต้องเดิน เป็นคู่เท้าต้องพร้อมกัน ห้ามขึ้นลงรถหน้าโรงเรียน เวลาเจอรุ่นพี่ต้องหยุดแล้วม้วนกระเป๋ายกมือไหว้ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ได้ทำให้นักเรียนเตรียมทหารทุกนาย เป็น ผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีลักษณะ ทางทหารที่ดี โดยตลอดระยะเวลา ๒ ปี ที่โรงเรียน เตรียมทหาร นตท.ณะ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น



นักเรียนบังคับบัญชา ในตำแหน่ง หัวหน้าหมวด ๑ ร้อย ๑ พัน ๑ ซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ และอาจกล่าวได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกฝัง ภาวะผู้นำให้แก่ นตท.ณะ ก่อนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง ผู้นำหน่วย และผู้นำกองทัพในเวลาต่อมา

จากสุภาพบุรุษพระรามาธิบดี มาเป็นต้นกล้า แห่งราชนาวิ รุ่นที่ ๗๒ ในรั้วสามสมอ และ เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ เป็นนักเรียนนายเรือ (นนร.) ตลอดระยะเวลา ๕ ปี ในโรงเรียนนายเรือ นักเรียน นายเรือทุกนาย รวมถึง นนร.ณะฯ ได้เรียนรู้ ทั้งทางด้านวิชาการและถูกหล่อหลอมจิตวิญญาณ ความเป็นทหารเรือด้วยปรัชญา สร้างเหล็กในคน สมดังที่เป็นแหล่งผลิตรากแก้วของกองทัพเรือ รวมทั้งได้รับการเสริมสร้างควมมีน้ำใจนักกีฬา และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ จากการร่วมทีม ฟุตบอลโรงเรียนนายเรือในตำแหน่งกองหลัง

เมื่อจบการศึกษาจากรั้วสามสมอ และเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ตั้งแต่ชั้นยศเรือตรี จนถึง ชั้นยศสูงสุดในกองทัพเรือ พลเรือเอก ณะฯ ได้เข้ารับการ ศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในกองทัพเรือ และ นอกกองทัพเรือ เริ่มด้วยหลักสูตรนายทหารศูนย์ ยุทธการ ต่อด้วย หลักสูตรต้นหน หลักสูตรยกพล ขึ้นบกสัญญาบัตร หลักสูตรนายทหารล่าทำลาย ทุ่นระเบิด หลักสูตรนายทหารกวาดทุ่นระเบิด สัญญาบัตร หลักสูตรนายทหารพรรคคนาวิน รุ่นที่ ๒๓ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๔๙ หลักสูตร วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๑ หลักสูตรวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๓





**“ทางไปสู่เกียรติยศศักดิ์ จักประดับดอกไม้ออมยวลชวนจิตไซรัปมี”** ตลอดเส้นทาง การรับราชการของ พลเรือเอก ณะฯ ในช่วงแรก ต้องออกทะเลปฏิบัติภารกิจบนเรือรบหลายลำ โดยเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญประกอบด้วย ต้นปิ่นเรือหลวงกูด กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ ต้นปิ่น เรือหลวงลันตา กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ ต้นเรือ เรือ ต.๙๓ กองเรือตรวจจ่าว กองเรือยุทธการ ผู้บังคับการเรือหลวงสัตกูด กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ ผู้บังคับการเรือหลวงท่าดินแดง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ จากนั้น ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นายทหารฝ่ายเสนาธิการ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ รองเสนาธิการ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ผู้อำนวยการกองฝึกศูนย์ยุทธการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ และกลับเข้าถิ่นเก่า ณ กองเรือทุ่นระเบิด

กองเรือยุทธการ อีกครั้งในตำแหน่ง เสนาธิการ กองเรือทุ่นระเบิด ต่อด้วย รองผู้บัญชาการ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ก่อนจะไปรับ ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และกลับมา ที่กองเรือทุ่นระเบิดอีกครั้ง ในตำแหน่งผู้บัญชาการ กองเรือทุ่นระเบิด

จากการที่ พลเรือเอก ณะฯ เคยรับราชการ ในกองเรือทุ่นระเบิดหลายปี ทำให้ได้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ เป็นอย่างดี ดังนั้น เมื่อได้มีโอกาสเข้ารับตำแหน่งสูงสุดในถิ่นเก่า พลเรือเอก ณะฯ จึงได้ดำเนินการต่อยอดโครงการ วิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสงครามทุ่นระเบิด ภายใต้แนวคิดการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก โดยโครงการ วิจัยที่สำคัญที่ได้ดำเนินการ คือ โครงการวิจัยและ พัฒนาทุ่นระเบิดล่องหน ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับรางวัลสำคัญมากมายในหลายระดับ ทั้งในกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสภาวิจัย แห่งชาติ





พลเรือเอก ณะฯ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ กองเรือทุ่นระเบิด เป็นเวลา ๓ ปี จากนั้นได้ย้าย ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ และผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย และพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ตามลำดับ ด้วยความเป็นทหารนักคิดนักพัฒนา และมีความ ละเอียดรอบคอบในการทำงาน ระหว่างดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทาง ทหารกองทัพเรือ เป็นเวลา ๒ ปี พลเรือเอก ณะฯ ได้ทำการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ แก้ปัญหาที่พบด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน อันเป็นการพัฒนางานประจำควบคู่ไปกับงานวิจัย (Routine to Research : R2R) ด้วยการสังเกต และเก็บข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริงมาวิเคราะห์ และสรุปผลเป็นแนวทางในการพัฒนา ซึ่งเห็นผล เป็นรูปธรรมหลายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงานด้านการวิจัยและจัดสร้างทุ่นระเบิดล่องหน สำหรับใช้ฝึกพนักงานโซนาร์ของเรือล่าทำลาย ทุ่นระเบิด ในการตรวจจับเป้าใต้น้ำที่ตรวจจับ ได้ยาก ด้วยการปรับปรุงทุ่นระเบิดประจำการที่มีอยู่ ให้มีขีดความสามารถในการลดระยะตรวจจับ ของโซนาร์ ด้วยเทคโนโลยีล่องหน จากผลงานวิจัย



ดังกล่าว ทำให้ท่านได้รับการพิจารณาให้เข้ารับ รางวัลเกียรติยศนาวิ ประจำปี ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นรางวัล ที่กองทัพเรือ มอบให้แก่ข้าราชการดีเด่น และทำ คุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อันเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคลากรของกองทัพเรือ ให้ยึดถือในอนาคตข้างหน้าต่อไป

จากชั้นยศ พลเรือตรี สู่ชั้นยศ พลเรือโท ในตำแหน่ง เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิสัยทัศน์และการเป็นนักพัฒนา ท่านได้ริเริ่มให้มีการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การจัดการกับอัมภินันท์ ที่เสื่อมสภาพ การจัดการอาวุธยุทโธปกรณ์ การบริหารการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ ของข้าราชการกรมสรรพาวุธทหารเรือ





จากตำแหน่ง เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ พลเรือเอก ณะฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเป็น พลเรือเอก ในตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอเรือ ในปี ๒๕๕๖ เป็นผู้ช่วย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในปี ๒๕๕๗ เสนาธิการทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ ๕๑ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

จากประวัติข้างต้น นับได้ว่า พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ได้มีโอกาสดำรงตำแหน่งสำคัญระดับหัวหน้าหน่วย ทั้งในส่วนบัญชาการ ส่วนกำลังรบ ส่วนศึกษาวิจัย ตลอดจนหน่วยเทคนิค ซึ่งในทุกหน่วยที่ได้มีโอกาสเป็นผู้บังคับหน่วย พลเรือเอก ณะฯ ได้ยึดมั่นในหลักการบริหารเดียวกัน คือ ให้กำลังพลมีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อกองทัพเรือ ในขณะเดียวกัน ก็ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กำลังพล

ไปพร้อม ๆ กัน หรือเรียกได้ว่ามีสองเป้าหมายในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ พลเรือเอก ณะฯ เชื่อว่า หากกำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็จะมีความสุข สังคมก็จะมีความสุข มีความสมัครสมานสามัคคี เกิดทัศนคติที่ดี ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันไปสู่ผลสำเร็จของงานต่อไป ซึ่งหลักการดังกล่าว พลเรือเอก ณะฯ ได้ใช้ดำเนินการมาโดยตลอด ควบคู่ไปกับการปรับปรุงและพัฒนาองค์ความรู้ของกำลังพล โดย พลเรือเอก ณะฯ มั่นใจว่า ถึงแม้จะมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณทำให้การพัฒนาด้านองค์ความรู้ไม่ไปตามเป้าประสงค์ แต่หากเราสร้างกำลังพลให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ก็สำคัญยิ่งกว่าองค์วัตถุ ดังคำกล่าวของทหารเรือที่ว่า **“เหล็กในคน สำคัญกว่าเหล็กในเรือ”** อันจะส่งผลให้ผลงานต่าง ๆ ออกมาดี และเมื่อนั้น กำลังพลทุกคนก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความภาคภูมิใจในหน้าที่ตนเอง





ดังนั้น เมื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง ผู้นำสูงสุดของกองทัพเรือ พลเรือเอก ณะฯ จึงมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการองค์ความรู้ของกำลังพลเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการวางแผนและพัฒนาด้านสวัสดิการของกำลังพลกองทัพเรืออย่างเป็นระบบ และยั่งยืนในอนาคต โดยมุ่งหวังว่าหากกำลังพลในทุกหน่วยมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็จะส่งผลให้งานในภาพรวมของกองทัพเรือ มีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

สิ่งสำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ ๕๑ แห่งราชนาวีไทย มุ่งหวังคือ เมื่อทหารเรือทุกนายต่างมีศรัทธารวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้ว ในองค์บิดาของทหารเรือไทย พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ดังนั้น ทหารเรือทุกนายจึงควรที่จะรำลึกถึงพระกรุณาคุณ และความเสียสละของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือเป็นอเนกอนันต์ ทำให้กิจการทหารเรือไทย



มีความเจริญก้าวหน้าครบถ้วนทุกวันนี้ พร้อมทั้งยึดมั่นในพุทธศาสนสุภาษิต ที่พระองค์ท่านทรงยึดถือตลอดพระชนม์ชีพว่า **“กยิราเจ กยิราเถหนึ่ง”** อันแปลความได้ว่า **“จะทำอะไร ควรทำจริง”** ซึ่งจะทำให้กองทัพเรือมีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดไป





ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย จนเป็นผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อกองทัพเรืออย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในศิษย์เก่าของโรงเรียนเตรียมทหารที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้ได้รับ **“รางวัลเกียรติยศจักรดาว ในสาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙”** ซึ่งนับได้ว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ และมีความสำคัญยิ่งสำหรับชีวิตนักเรียนเตรียมทหารที่ทางมูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหารได้มอบให้แก่ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่มีผลงานดีเด่น ผู้ซึ่งอุทิศกำลังกาย กำลังความคิด ปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จนเป็นผลดี

แก่ทางราชการโดยส่วนรวม รวมถึงศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในกองทัพ

